

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV

Thực hiện Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; trên cơ sở Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 13/06/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV.

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XV, cụ thể như sau:

#### I. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri

##### 1. Tình hình chung

Trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri; đã tiếp thu, tổng hợp 75 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND huyện.

Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 62 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan cấp huyện để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Còn 13 ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp tỉnh hoặc không rõ nội dung hoặc đang trong thời hạn xem xét, giải quyết trả lời, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu các Tổ đại biểu chuyển đúng địa chỉ và thông tin lại cho cử tri theo quy định.

##### 2. Nội dung cử tri kiến nghị:

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào lĩnh vực: Kinh tế và Văn hóa Xã hội gồm 12 nhóm vấn đề được tóm tắt cụ thể sau:

**Về công tác quy hoạch:** Cử tri đề nghị UBND huyện bố trí vốn triển khai sớm Quy hoạch chợ thị trấn Đắk Gle.

**Về đầu tư, xây dựng, sửa chữa:** Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư đường đi khu sản xuất, sửa chữa đường tại: thôn Ri Nậm, xã Đắk Môn; thôn Đắk Dung, thị trấn Đắk Gle; làm đường liên thông các xã biên giới; sửa chữa tuyến đường từ đường A Khanh đi thôn Măng Rao xã Đắk Pék; triển khai, đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đắk Sút; làm bờ kè thôn Đắk Dung; làm rãnh mương thoát nước bên taluy dương đường đi thôn Roóc Mẹt, Đắk Ung xã Đắk Nhoong; bố trí vốn làm kè sông Pô Kô phía sau trường Tiểu học Kim Đồng chạy dọc xuống đến cầu treo qua trường Nội trú huyện, vì qua cơn bão số 7, 8, 9 đã sạt lở đất sạt vào chân tường nhà dân và trường; hỗ trợ kinh phí để khắc phục các công trình thủy lợi trên địa bàn xã bị hư hỏng do bão lũ gây ra trong năm 2020 và năm 2021; đầu tư cầu treo Đắk Prao thôn Kon Liêm, xã Xốp; làm cầu treo bằng sắt đi qua suối Đắk Mi, xã Đắk Choong.

**Về giao thông:** Cử tri đề nghị Công ty Tân Tấn Nhật bố trí lại vị trí giao hàng xa khu dân cư vì quá trình giao thiết bị điện gió ảnh hưởng tới lưu thông, con em đi học.

**Về thủy lợi:** Cử tri đề nghị UBND huyện đầu tư mới đập thủy lợi Đăk Ton xã Đăk Pék; xây dựng mới công trình thủy lợi dọc suối Đăk Lô.

**Về tài nguyên và môi trường:** Cử tri đề nghị UBND huyện làm rõ việc thị trấn và huyện cấp GCNQSDĐ nằm trên phần đất nghĩa địa cũ của thôn Đông Sông; làm rõ việc ông Lê Công Chức - thôn Đăk Xanh đã làm được GCNQSDĐ trên phần đất của gia đình bà Y Bèo thị trấn Đăk Glei; bố trí bãi rác để đảm bảo vệ sinh môi trường chung cho toàn huyện; rà soát diện tích đất chồng lấn hiện nhân dân đã có giấy chứng nhận QSD đất nhưng vẫn nằm trong bản đồ quản lý của các đơn vị chủ rừng.

**Về bồi thường, đền bù; tái định cư:** Cử tri đề nghị UBND huyện có ý kiến với Đơn vị chủ đầu tư thi công đường 671 ảnh hưởng đến một số hộ dân nhưng chưa đền bù thỏa đáng; giải quyết ý kiến của các hộ: Phương Thị Kim Yến, Hoàng Thị Mùa, Nguyễn Văn Tường, thị trấn Đăk Glei và một số hộ dân liên quan đến công tác đền bù, bồi thường khi triển khai dự án Khai thác quỹ đất; giải phóng, san ủi mặt bằng tái định cư cho 85 hộ dân di cư tự do tại xã Đăk Long; sớm giải phóng mặt bằng tái định cư mới, cho các hộ chưa có đất ở tại thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong; xem xét có chính sách hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

**Về chế độ, chính sách; Bảo hiểm xã hội; Lao động việc làm:** Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét chế độ cho ông A Ni trước làm việc tại Công ty Lâm nghiệp từ ngày 5/12/1976 đến năm 1978 chuyển thành Công ty là Lâm trường 16/5 đến năm 1986 Công ty giải thể nhưng chưa giải quyết chế độ cho ông; quan tâm nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho con, em của huyện do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; xem xét, việc giải quyết các chế độ thuộc diện bộ đội, chế độ 49, 62, diện TNXP, người có công cách mạng; giải quyết chế độ BHXH cho giáo viên trường Nội trú đã nghỉ hưu và từ trần nhưng đến nay chưa nhận chế độ; giao lại dự án bò mô hình mở rộng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 đến nay chưa bàn giao lại cho xã quản lý.

**Về Văn hóa thông tin:** Cử tri đề nghị UBND huyện làm việc với đơn vị Viettel sớm khảo sát, lắp đặt trạm phát sóng để phục vụ nhu cầu của nhân dân về thông tin liên lạc; hỗ trợ Công chiêng cho các thôn trên địa bàn huyện chưa có; bố trí kinh phí lắp hệ thống loa phóng thanh tại thị trấn Đăk Glei.

**Về kinh doanh, thị trường:** Cử tri đề nghị UBND huyện có biện pháp kiểm tra xử lý buôn bán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật và một số mặt hàng trên địa bàn xã giá cả rất đắt, cao hơn nhiều so với giá nhà sản xuất niêm yết gây thiệt thòi cho người dân; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là phân bón càng ngày càng tăng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân.

**Về điện sinh hoạt:** Cử tri đề nghị Điện lực huyện xem xét di dời các trụ điện đang chôn trước nhà của người dân không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà sau này; di dời, trụ điện tại khu vực nhà ông Phạm Viết Lưu xã Đăk Môn vào các mùa mưa thường hay bị mất điện liên tục gây ảnh hưởng cho

việc sinh hoạt của người dân; kéo thêm trụ điện dọc đường Hồ Chí Minh (đoạn từ nhà A Thân đến nhà Hồ Văn Hiệp)

**Về Lâm nghiệp:** Cử tri đề nghị đơn vị thực hiện đề án trồng cây Lâm nghiệp (cây thông) cấp cây giống phải sớm hơn khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm phù hợp thời vụ trồng nhằm đạt tỷ lệ cây trồng sống cao hơn; có ý kiến với BQL rừng phòng hộ Đăk Glei, sớm hợp đồng giao khoán QLVR cho các hộ dân, hiện nay đã hết hợp đồng, để thêm nguồn cải thiện đời sống cho nhân dân

**Về thuế:** Cử tri đề nghị UBND huyện miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định; cân đối phân bổ một phần tiền thuế thu được từ Thủy điện Đăk Pru cho xã để đảm bảo tăng nguồn thu cho xã Đăk Nhoong.

## **II. Kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện**

### **1. Về kết quả**

Qua xem xét báo cáo của UBND huyện và theo dõi, giám sát; Thường trực HĐND huyện nhận thấy:

UBND huyện đã quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV. Trong phạm vi, quyền hạn của mình, một số cơ quan, đơn vị đã tham mưu UBND huyện vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với sự nỗ lực của UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chuyên môn đã trả lời, giải quyết, tiếp thu, ghi nhận là 62/62 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 100%).

#### **Trong đó:**

- Nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trả lời, giải quyết cho cử tri là: 32 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 52%)

- Nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện tiếp thu và ghi nhận là: 30 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 41%).

- Nhìn chung kết quả trả lời các nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện của UBND và các cơ quan chuyên môn cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật.

### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

#### **2.1. Tồn tại, hạn chế**

Một số nội dung UBND huyện tiếp thu, ghi nhận và trả lời còn chung chung, không nêu rõ thời hạn giải quyết, nên thiếu tính khả thi và khó khăn trong theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị cử tri UBND huyện tiếp thu, ghi nhận còn nhiều (chưa xử lý dứt điểm).

Tại các buổi tiếp xúc cử tri rất nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực điện được cử tri đặc biệt quan tâm kiến nghị, tuy nhiên nội dung này không có lãnh đạo điện lực tham gia tiếp xúc cử tri để trả lời các kiến liên quan đến lĩnh vực ngành, các nội dung tiếp thu nghi nhận từ các cuộc tiếp xúc cử tri trước cho đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

## **2.2. Nguyên nhân**

### **2.2.1 Nguyên nhân khách quan**

Một số vấn đề cử tri kiến nghị, đề xuất cần phải có nguồn lực rất lớn để giải quyết. Trong khi đó, ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, thời gian để giải quyết kiến nghị của cử tri có hạn nên UBND huyện và các cơ quan, đơn vị không thể giải quyết đầy đủ, kịp thời, thỏa đáng tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân mà cần có thời gian, lộ trình cụ thể và nguồn ngân sách phân bổ của UBND tỉnh.

### **2.2.2. Nguyên nhân chủ quan**

Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc nghiên cứu, rà soát, xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chưa bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời kịp thời.

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri ở một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện còn có nội dung chưa cụ thể, nên khó khăn trong việc tổng hợp vấn đề; đồng thời, làm mất nhiều thời gian tổng hợp, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

## **III. Kiến nghị**

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND huyện đề nghị

### **1. Đối với UBND huyện**

Đề nghị trong thời gian tới, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện tiếp thu ghi nhận cần nêu cụ thể thời gian, lộ trình giải quyết đề đại biểu HĐND và cử tri được biết, đồng thời, phân theo từng lĩnh vực cụ thể để đại biểu và cử tri dễ theo dõi, giám sát.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời ghi nhận, trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực mình đảm nhiệm.

Đối với các kiến nghị đã được giải quyết nhưng cử tri không đồng ý, tiếp tục kiến nghị cần chỉ đạo cơ quan liên quan và đạo đạo UBND huyện chủ trì, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để xem xét giải quyết dứt điểm (VD: Công tác bồi thường GPMB khu trung tâm hành chính huyện....) đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện đảm bảo theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết ý kiến cử tri, quan tâm các ý kiến cử tri kéo dài, chưa giải quyết xong: Hội trường thôn Đăk Xanh, Kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ban, giải quyết đất chông lán của bà Y Nước, Y Béo, Nguyễn Công chức; Định kỳ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (*lập thành bảng phụ lục chi tiết, kết quả giải quyết xong, chưa xong, tài*

liệu minh chứng kèm theo....) báo cáo cung cấp kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện.

## 2. Đối với các Ban của HĐND huyện

Cần dành thời gian nghiên cứu, thực hiện khảo sát, giám sát đối với những kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực của từng Ban theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ban Pháp chế trong việc khảo sát, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

## 3. Đối với Tổ đại biểu HĐND huyện

Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri; xác định rõ nội dung kiến nghị của cử tri trước khi chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét.

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch TXCT trước và sau kỳ họp. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, cần dành thời gian để đi khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, bức xúc tại địa phương.

Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện phân công đại biểu trong Tổ theo dõi, “giám sát” đến cùng việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; báo cáo đầy đủ, rõ ràng kết quả theo dõi, giám sát những kiến nghị UBND huyện trả lời cử tri thuộc địa bàn mình ứng cử. Chủ động đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND huyện giám sát, chất vấn việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

## 4. Đối với đại biểu HĐND huyện

Dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật; tích cực tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện; gần gũi cử tri và nắm chắc thực tế để trả lời, thông tin kịp thời những vấn đề đã được giải quyết và chưa được giải quyết, nhằm tạo niềm tin trong cử tri và nhân.

Trên đây là báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XV. Kính trình HĐND huyện, Kỳ họp thứ 3 xem xét./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XV;
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. *de*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**A Sô Lai**



## PHỤ LỤC

**Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 đã được tiếp thu, ghi nhận**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số **57**/BC-HĐND, ngày **20** tháng **7** năm 2022 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei)

### I. Các ý kiến, kiến nghị tiếp thu trước kỳ họp thứ 2

1. **Cử tri A Tử, thôn Dục Lang, xã Đắk Long:** Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Đơn vị chủ đầu tư thi công đường 671 ảnh hưởng đến một số hộ dân nhưng chưa đền bù thỏa đáng.
2. **Cử tri A Tra, Thôn Đắk Giác, xã Đắk Môn:** Đề nghị Điện lực huyện Đắk Glei xem xét di dời các trụ điện đang chôn trước nhà của người dân không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà sau này.
3. **Cử tri A Phát, thôn Đắk Gô, xã Đắk Kroong:**
  - **Ý kiến 1:** Đề nghị UBND huyện sớm triển khai, đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đắk Sút.
  - **Ý kiến 2:** Đề nghị điện lực huyện kéo thêm trụ điện dọc đường Hồ Chí Minh (đoạn từ nhà A Thân đến nhà Hồ Văn Hiệp).
4. **Cử tri A Thók - thôn Đắk Sút, xã Đắk Kroong:** Đề nghị Điện lực huyện Đắk Glei làm thêm trụ điện và kéo dây điện vào khu vực nhóm 2 hiện nay chưa có trụ điện, hầu hết trụ đều do người dân tự chặt cây để làm trụ điện tạm.
5. **Cử tri Nguyễn Tri Phương, thôn 16/5, thị trấn Đắk Glei:** Huyện quyết định Quy hoạch chợ thị trấn từ năm 2005 đến nay (có điều chỉnh nhiều lần) mà chưa triển khai quy hoạch đã gây khó khăn cho một số gia đình trong việc làm nhà, sửa nhà, trong đó có nhà tôi. Đề nghị huyện bố trí vốn triển khai sớm.
6. **Cử tri Lê Thị Kiều, thôn Đông Sông, thị trấn Đắk Glei kiến nghị:** Giá đền bù cho đất Nông nghiệp quá thấp tôi không đồng ý; có 01 phần đất gia đình trong quy hoạch và giai đoạn 2 mới thu hồi, đề nghị nói rõ cho gia đình thời gian cụ thể thực hiện thu hồi trong gian đoạn 2.
7. **Cử tri thôn Đắk Dung, thị trấn Đắk Glei:**
  - **Ý kiến 1:** Đề nghị UBND huyện xem xét làm đường từ nhà Ông Đoàn Xuân Chiến xóm lương thực cũ đi vào khu sản xuất của bà con Nhân dân thôn.
  - **Ý kiến 2:** Đề nghị quan tâm làm con đường nội thôn từ nhà Bà Y Hoàng vào xóm Ông Võ Tiến Hùng đi qua đường Lê Hữu Trác.
8. **Cử tri thôn Đắk Ra, thị trấn Đắk Glei:** Đề nghị huyện quan tâm sửa chữa tuyến đường từ đường A Khanh đi thôn Măng Rao xã Đắk Pék hiện nay đã xuống cấp hư hỏng nặng, không có mương thoát nước gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của người dân, đề nghị cấp trên kiểm tra, xem xét giải quyết.
9. **Cử tri A Lương, thôn Đắk Ra, thị trấn Đắk Glei:**
  - **Ý kiến 2:** Quan tâm đến việc bố trí vị trí chờ của phụ huynh khi đưa, đón học sinh tại trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei
10. **Cử tri xã Đắk Pék:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí bãi rác để đảm bảo vệ sinh môi trường chung cho toàn huyện, vì hiện nay bãi rác ở trên

thượng nguồn không được xử lý thường xuyên dẫn đến ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân phía dưới hạ lưu.

**11. Cử tri Bùi Văn Tuấn, xã Đăk Man:**

- Đề nghị sớm sửa chữa các phòng học, phòng hiệu bộ tại điểm trường chính trường TH&THCS xã Đăk Man vì đã xuống cấp trầm trọng.

- Đề nghị san ủi mặt bằng và xây dựng công, tường rào tại điểm trường chính trường TH&THCS xã Đăk Man.

- Đề nghị xây dựng các phòng học chức năng để thực hiện chương trình GDPT năm 2018 được đảm bảo.

**12. Cử tri A Thảo, thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết chế độ bệnh binh cho đối tượng A Pok, từ khi tham gia cách mạng cho đến nay chưa được hưởng hưởng chế độ, chính sách gì.

**13. Ý kiến: Cử tri thôn Đăk Ga- xã Đăk Nhoong:** Đề nghị Nhà nước quan tâm sớm giải phóng mặt bằng tái định cư mới, cho các hộ chưa có đất ở để nhân dân ổn định lập cư;

**14. Cử tri A Viên - thôn Đăk Nớ, xã Đăk Nhoong:** Phản ánh việc có chủ trương, giải phóng, san ủi mặt bằng tái định cư cho những dân di cư tự do, đề nghị Nhà nước cần quan tâm, bố trí tất cả 85 hộ dân thôn, đều được hưởng lợi từ dự án tái định cư, để nhân dân ổn định sản xuất.

**15. Ý kiến: Cử tri xã Đăk Nhoong** kiến nghị UBND huyện sớm bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2020 và 2021;

**16. Cử tri Nguyễn Khắc Tự, xã Đăk Pék** đề nghị cấp trên xem xét đầu tư mới đập thủy lợi Đăk Ton, vì phía dưới hạ lưu nhân dân mới khai hoang trên 10 ha diện tích ruộng, hiện nay nhân dân làm đập tạm, qua các đợt mưa bão đập thường xuyên bị cuốn trôi không đảm bảo nước phục vụ cho diện tích trên.

**17. Ý kiến: Cử tri A Tròn, thôn Đăk Tu, xã Đăk Long:** Hiện nay các mặt hàng kinh doanh, buôn bán như: phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật và một số mặt hàng trên địa bàn xã giá cả rất đắt, cao hơn nhiều so với giá nhà sản xuất niêm yết gây thiệt thòi cho người dân. Đề nghị UBND huyện có biện pháp kiểm tra xử lý theo quy định;

**18. Cử tri A Nanh thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong:** Đề nghị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là phân bón càng ngày càng tăng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân.

**19. Ý kiến: Cử tri thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị làm bờ kè từ nhà Ông Lương Xuân Gụ vào nhà Ông Chu Hữu Chính để thuận tiện đi lại của dân;

**20. Cử tri xã Đăk Pék:** Đề nghị cấp trên xem xét bố trí vốn kè sông Pô Kô phía sau trường Tiểu học Kim Đồng chạy dọc xuống đến cầu treo qua trường nội trú huyện, vì qua cơn bão số 7, 8, 9 đã sạt lở đất sạt vào chân tường nhà dân và trường tiểu học Kim Đồng.

**21. Ý kiến: Cử tri A Trường, thôn Ri Nậm, xã Đăk Môn:** Đề nghị UBND Huyện xem xét, đầu tư đường đi khu sản xuất thôn Ri Nậm, hiện nay rất khó khăn cho việc vận chuyển các mặt hàng nông sản của người dân;

**22. Cử tri thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện xem xét làm kè sau trường học Lý Tự Trọng và quan tâm xây thêm 02 phòng học tại điểm thôn Đăk Poi vì hiện nay đã bị sạt lở do cơn bão số 8/2021, thiếu phòng học.

## **II. Các ý kiến tiếp thu sau kỳ họp thứ 2:**

**1. Cử tri A Bu, thôn Đăk Ga; A Táp, thôn Roóc Nằm; A Viét, thôn Đăk Nhoong; A Tàu, thôn Đăk Nhoong, Xã Đăk Nhoong:** Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục các công trình thủy lợi trên địa bàn xã bị hư hỏng do bão lũ trong năm 2020 và năm 2021 để có nước cho nhân dân sản xuất.

**2. Cử tri A Thơ, thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong:** Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei rà soát diện tích đất chồng lấn hiện nhân dân đã có giấy chứng nhận QSD đất nhưng vẫn nằm trong bản đồ quản lý của Rừng phòng hộ. Triển khai cắm mốc ngoài thực địa để xác định ranh giới cụ thể giữa đất sản xuất của nhân dân với đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý.

**3. Cử tri Hoàng Thị Mùa, thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị UBND huyện xem xét về quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với gia đình tôi vì diện tích trên tôi làm tạm để buôn bán có nguồn thu nhập thêm để cải thiện đời sống cho gia đình tôi, trước khi gia đình tôi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính gia đình tôi đã có đơn gửi UBND thị trấn xem xét.

**4. Cử tri A Đồi thôn Kon Liêm xã Xốp:** Đề nghị điện lực huyện đầu tư hạ thế điện 3 pha cho thôn Kon Liêm để phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của người dân trong thôn.

**5. Ý kiến: Cử tri A BRẫy thôn Kon Liêm, xã Xốp:** Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư cầu treo Đăk Prao để nhân dân đi lại qua sản xuất đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

**6. Cử tri A Chéo thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong:** Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn làm cầu treo bằng sắt đi qua suối Đăk Mi để thuận tiện việc vận chuyển nông sản của nhân dân.

---